

มาตรฐานตำแหน่งของครูผู้ช่วย

นำเสนอเมื่อ : 8 ธ.ค. 2556

สถานี ก.ค.ศ. : มาตรฐานตำแหน่งของครูผู้ช่วย

ศิริพร กิจเกื้อกูล

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

สวัสดีค่ะ เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจจะมาเป็นข้าราชการครูทุกท่าน เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ดิฉันได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณวุฒิ และเรื่องหลักสูตรที่จะสอบคัดเลือกเพื่อเป็นข้าราชการครู สำหรับในวันนี้จะได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และเดิม ก.ค.ศ.ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยไว้ดังนี้

1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยในการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยจะใช้วิธีการสอบแข่งขันและการคัดเลือก ซึ่งผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก นอกจากจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้แล้ว จะต้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งออกให้โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่เนื่องจากรายชื่อในปัจจุบันนี้ นอกจากผู้ที่จบปริญญาตรีทางการศึกษาแล้วยังมีผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นอีกที่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เครื่องยนต์ เครื่องกล เป็นต้น และมีความประสงค์จะมาเป็นข้าราชการครู แต่ปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทำให้ขาดคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นครูผู้ช่วย

ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการเองก็มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาอื่นที่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน สามารถเข้ามารับการสรรหาในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ ประกอบกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนให้แก่คน กลุ่มนี้ เพื่อเข้าปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาได้ ก.ค.ศ.จึงมีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

โดยเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ใหญ่ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสามารถเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ด้วย ดังนี้

1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญว่า

ในระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปีนั้น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนดเพื่อจะได้นำไปขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูหลังจากผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว
ดังนั้น
หากผู้ใดที่มีความประสงค์จะมาเข้ารับการศึกษาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ขอให้ท่านได้เตรียมความพร้อมตามที่ไดกล่าไว้ข้างต้น
เพื่อจะได้นำไปสู่สำเร็จตามความประสงค์ของท่านต่อไปด้วยคะ

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556